



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
20 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก., มติชน, บ้านเมือง, ข่าวสด, hfocus, thereporters)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย พล.อ.ต. ออมร ชมเชย เลขาธิการ สกมช. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สธ. กับ สกมช. ว่าด้วยความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาล ถือเป็นยกระดับความสามารถในการป้องกัน รับมือ ตอบโต้และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการของกระทรวงสาธารณสุขยิ่งขึ้น

สร.'ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ข่าวสด, ผจก., hfocus)

- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวม 37 รางวัล ประกอบด้วย ประเภทบุคคล 14 รางวัล ประเภทองค์กร 15 รางวัล และศิลปินนักแสดงที่เป็นแบบอย่าง 8 รางวัล พร้อมชวนร่วมกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้าตลอดเข้าพรรษา” ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว

สร.จัด 4 กิจกรรมดูแลสุขภาพ-ณรร

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

- นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เป็นประธานเปิดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนา 72,000 รูป/ท่าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ รพ.ร. จอมบึง จ.ราชบุรี

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวว่า โครงการประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญ คือ 1.พัฒนาผู้นำด้านสุขภาพประจำศาสนสถาน "1 ตำบล 1 ผู้นำด้านสุขภาพ" ในพื้นที่ 2,400 ตำบล มีกรมอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 2.กิจกรรมจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ "1 อำเภอ 10 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ" โดยเครือข่ายจิตอาสาในชุมชน 372 อำเภอ ของ 21 จังหวัดที่ตั้ง รพร. และ 6 จังหวัดที่มีความพร้อม มีกรมควบคุมโรคเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 3.การตรวจสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร และผู้นำศาสนา 72,000 รูป/ท่าน มีสำนักงานปลัด สธ.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และ 4.การพัฒนา รพร. 21 แห่ง ให้สามารถจัดบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาลพระสงฆ์ ที่สอดคล้องตามหลักพระธรรมวินัย มีกรมการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประชุมพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, hfocus)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษก สธ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการและการคัดเลือกผลงานวิชาการยอดเยี่ยม กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 และมอบโล่รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2565 รวม 88 เรื่อง สร้างกำลังใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนาผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสาธารณสุข โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สร.ระนอง ส่งทีมออกดูแลประชาชนประสบภัยน้ำท่วม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., acnews, fm91bkk, bangkokbiznews, hfocus)

- นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 11 เผย สถานการณ์น้ำท่วม จ.ระนอง ไม่กระทบต่อการบริการประชาชน สถานพยาบาลยังเปิดได้ตามปกติทุกแห่ง กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ พร้อมเผื่อระวังโรคที่มากับน้ำท่วมและหลังน้ำลด

แนวทางแก้เด็กไทยเกิดน้อย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Big Data Analysis

- กรมอนามัย ได้เสนอให้รัฐบาลออกมาตรการส่งเสริม ให้ครอบครัวที่มีความพร้อมมีลูก อย่างน้อย 2 คน สร้างการเกิดที่มีคุณภาพ เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่เด็กไทยเกิดน้อย หากรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนหลักในการเพิ่มจำนวนการเกิดที่มีคุณภาพ โดยกำหนด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบายด้านประชากรด้วยการ "รณรงค์ให้ครอบครัวที่มีความพร้อม มีบุตรครอบครัวละไม่น้อยกว่า 2 คน" เป็นไปด้วยความสมัครใจ มีการวางแผน และมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ รวมถึงมีการช่วยเหลือ คู่ที่ประสบภาวะมีบุตรยากให้เข้าถึง บริการได้เร็วขึ้น จะช่วยแก้ปัญหาเด็กไทย เกิดน้อยได้อีกทางหนึ่ง</p>	
<p>สารให้ความหวานแอสปาร์แตม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยจากกรณีข่าว WHO เตรียมประกาศว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาล แอสปาร์แตม เป็นหนึ่งในสารก่อมะเร็ง ว่า น้ำตาลมีประโยชน์ หากบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากร่างกายต้องการความหวานควรกินน้ำตาลไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานที่ร่างกายได้รับต่อวัน โดยเด็กไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 4 ช้อนชา และสำหรับผู้ใหญ่ไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา และควรจำกัดการกินสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอย่างแอสปาร์แตม ซูคราโลส อะเซซัลเฟมเค และแซ็กคาริน เลือกกินน้ำตาลจากธรรมชาติหรือน้ำตาลจากผลไม้สด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ - ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. เผย อย.มีการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยการใช้สารแอสปาร์แตมตามรูปแบบการบริโภคของประชากรไทย โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล(โคเด็กซ์) และปรับเงื่อนไขการอนุญาตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคของไทย รวมทั้งเฝ้าระวังโดยสุ่มตรวจสอบสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในอาหารตั้งแต่ปี 63 ซึ่งยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด จึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ อย.อนุญาต และกำกับดูแลการใช้ให้เป็นไปตามประกาศ สธ.มีความปลอดภัย</p>	
<p>แคดเมียมเกินมาตรฐาน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ch7, thailandplus) - อย. ตรวจพบปริมาณแคดเมียมเกินมาตรฐาน ในผลิตภัณฑ์ปลาหมึกกล้วยต้มหั่นแช่แข็ง ผลิตโดย FUJIAN HUAXIAN AQUATIC SEAFOOD CO., LTD สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นการผลิตที่ 026/2023 วันผลิต 06/01/2023 และวันหมดอายุ 06/01/2025 เข้าโดย บจก. วายเอจ เทรด ทราน เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์และอาหารผิดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ อย.อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป</p>	
<p>พัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลไม่มีเอกสารประจำตัวในไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (TopNews) - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมพัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตนของบุคคลไม่มีเอกสารประจำตัวในไทย เผยว่า สภาวิชาชีพไทย กรมควบคุมโรค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์ความร่วมมือไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี ระบุตัวตนของบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย เพื่อการสาธารณสุขและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ทั้งยังเพื่อส่งเสริมการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพ โดยใช้เครื่องมือสแกนม่านตา และจดจำใบหน้าเป็นการบันทึกข้อมูลให้กับบุคคลที่ไม่มีเอกสารประจำตัวในประเทศไทย ซึ่งจะนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้ที่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยข้อมูลดังกล่าว ทางสภาวิชาชีพไทยจะเก็บรวบรวมเพื่อการแพทย์ และการรักษาพยาบาลเท่านั้น เว้นแต่ว่าจะเป็นคำสั่งศาลที่ต้องขอข้อมูลพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น</p>	
<p>ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ผจก., มติชน) - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผย กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมมาสุก หยุดทุกความรุนแรง"ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 พร้อมนำข้อมูลทางวิชาการเพื่อป้องกันปัญหาการสูญเสียจากความรุนแรงอันเป็นสาเหตุการตาย การบาดเจ็บ และผลเสียต่อสุขภาพทั้งทางกาย และจิตใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว</p>	
<p>จิตแพทย์ชี้คนไทยเครียดการเมือง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ มติชน - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ถึงความเครียดในสังคมไทยช่วงการโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีว่า กรมสุขภาพจิตได้ติดตามอุณหภูมิความเครียดของคนไทยอยู่ตลอด เรื่องความเครียดของประชาชนเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน มีการสัมภาษณ์จิตแพทย์เกือบทุกวัน ว่าเราจะดูแลกันอย่างไร ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง การโหวตเลือก นายกรัฐมนตรี กว่าจะได้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพราะเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชน กรมสุขภาพจิตจะออกมาให้ข้อมูลเสมอว่า การติดตามข่าวสารอย่างมีสติ สามารถทำได้อย่างไร และมีข้อเสนอแนะสำหรับประเมินตนเองว่าเราไม่พร้อมรับข้อมูลแล้วควรถอยตัวเองออกมาจากการรับรู้ หรือควรปรึกษาหารือเพื่อรักษา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โครงการ RLU เฟส 2</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในงานสัมมนา "การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (RLU)" ว่า จากหลักการส่งตรวจ LAB ต้องมีความสมเหตุผล ไม่สิ่งมากเกินไปจนทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยและระบบสุขภาพ เพื่อช่วยประหยัดงบได้กว่า 3 พันล้านบาท/ปี จึงกำหนดไว้ 7 เรื่อง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต โรคติดเชื้อ โรคความดันโลหิตสูง และการ Checkup โดยเริ่ม Kick off โครงการเฟส 1 เมื่อ 22 พ.ย.65 ดำเนินการใน รพ.นำร่อง 23 แห่ง ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ หลังนำร่องมีเครือข่ายสมัครเข้าร่วมในเฟส 2 อีก 340 แห่ง และเพิ่มแนวทางอีก 3 เรื่อง คือ การตรวจก่อนการผ่าตัด การใช้เลือด และการตรวจไทรอยด์</p>	
<p>รางวัลเลิศรัฐ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยคณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐจากสำนักงาน ก.พ.ร. ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ สาขาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และสาขาบริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาบริการ เรื่อง "การพัฒนาระบบ e-Service การตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว" ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	
<p>ภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, newtv, thailandplus)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ภาวะข้อเข่าเสื่อม เป็นปัญหาสำคัญที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ความรู้ความเข้าใจภาวะข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook</p> <p>- การยอมรับแนวทางการลดอันตรายจากยาสูบจากรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ รัฐบาลใหม่อาจต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงกฎหมายการแบนบุหรี่ไฟฟ้า ว่าจะทำอย่างไรจึงจะช่วยผู้สูบบุหรี่กว่า 9.9 ล้านคนรวมทั้งคนรอบข้างให้สามารถลดอันตรายจากควันบุหรี่ลงได้ หากเขาเหล่านั้นยังคงไม่คิดจะเลิกสูบบุหรี่ หรือจะปล่อยให้เขาต้องเจ็บป่วย ทุกข์ทรมานและเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ต่างๆ ที่มีแนวทางที่จะช่วยคนเหล่านี้ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์</p> <p>- ผศ.ดร.นพ.วิรัช เกษมทรัพย์ ผอ.ศจย. กล่าวถึง บทความ "Protecting Youth From Online E-Cigarette Marketing : Findings From a New Study in India, Indonesia and Mexico" ซึ่งเป็นการศึกษาการทำตลาดบุหรี่ไฟฟ้าบนสื่อออนไลน์ ระหว่าง 15 ธ.ค. ค.ศ.2021-16 มีนาคม ค.ศ.2022 ใน 3 ประเทศ คือ 1. อินเดีย ซึ่งห้ามนำเข้า ห้ามขาย และห้ามโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า 2. อินโดนีเซีย ไม่มีกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า 3. เม็กซิโก ห้ามสมบุรณ์แบบ พบว่า ประเทศที่มีกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าจะสามารถควบคุมการซื้อขายบนตลาดออนไลน์ได้ดีกว่าประเทศที่ไม่มีกฎหมายควบคุม ดังนั้นรัฐบาลไทยต้องคงมาตรการห้ามนำเข้าและห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นมาตรการที่ดีที่สุด และจะต้องเร่งรัดให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำความผิด</p>	
<p>รพ.ขอนแก่นชี้แจงเรื่องเตาเผาขยะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป</p> <p>- รพ.ขอนแก่น ชี้แจงผ่านเพจและเว็บไซต์ของ รพ. กรณีเตาบำบัดขยะ ยอมรับว่าส่งกลิ่นเหม็นเป็นเหตุรำคาญ พร้อมปรับปรุง ภาพที่ปรากฏเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เป็นลักษณะการบิดเบือนให้ข้อมูลและภาพอันเป็นเท็จ ทำให้ รพ.ได้รับความเสียหาย ซึ่งจะได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อไป</p>	-
<p>ดูแล นร.สาว ม.4 ป่วยซึมเศร้า ดึงอาคารเรียนสาหัส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐออนไลน์)</p> <p>- นพ.รัฐพล เวทสรณสุธี นพ. สสจ.สุพรรณบุรี กำชับทีมแพทย์โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช ดูแลแบบใกล้ชิด กรณีนักเรียนสาว ม.4 โรงเรียนดังที่สุพรรณบุรีกระโดดอาคารเรียนจากชั้น 4 เจ็บสาหัส ล่าสุดอาคารน้องปลอดภัย แม่เผยลูกป่วยซึมเศร้า มีอาการเครียดเรื่องผลการเรียน</p>	
<p>สสจ.นครพนมเตือนประชาชนระวังเห็ดพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews ,talknewsonline)</p> <p>- นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.นครพนม ได้รับแจ้งว่าพบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดเป็นกลุ่มก้อน 6 ราย มีอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ผู้ป่วยทุกรายให้ประวัติได้รับประทานแกงเห็ด โดยเข้ารับการรักษาที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม สอบสวนโรคเบื้องต้น พบว่าผู้ป่วยได้ซื้อเห็ดกับคนในชุมชนซึ่งเก็บมาจากป่าสาธารณะ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ระวังการรับประทานเห็ดพิษซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นช่วงหน้าฝน</p>	
<p>คลื่นความร้อนรุนแรง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยรัฐ ,กรมประชาสัมพันธ์) -ศ.จอห์น แนร์น ที่ปรึกษาด้านสภาพอากาศร้อนสุดขีด ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก แห่งสหประชาชาติ เปิดเผยว่า ภาวะอากาศร้อนจัด จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และโลกจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือคลื่นความร้อน พร้อมย้ำว่า แนวโน้มดังกล่าวไม่มีทีท่าจะลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่ หลายพื้นที่ทั่วโลก กำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรง โดยทวีปยุโรป แคนาดา สหรัฐฯ และจีน มีรายงานอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ และเกิดไฟป่าเป็นวงกว้าง ด้าน หน่วยงานสาธารณสุขของหลายประเทศ ขอให้ประชาชนดื่มน้ำให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก</p>	
<p>โรคไข้เลือดออกบังกลาเทศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรมประชาสัมพันธ์) -กองอำนวยการบริการสาธารณสุขของบังกลาเทศ รายงานว่า บังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 13 คน และมีผู้ป่วยรายใหม่ 1,533 คน เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทำให้นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา บังกลาเทศมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสม รว 24,000 คน และเสียชีวิต 127 คน ด้านเจ้าหน้าที่กำลังพยายามทุกวิถีทาง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีอยู่กลายเป็นพาหะนำโรค</p>	